



คำสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่ ๓๓๒๘/ ๒๕๕๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ ได้กำหนด
จุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยกำหนดรายละเอียด

ไว้ในหมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” และให้ถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นกลไกในการรักษาคุณภาพ
และมาตรฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดังนั้นเพื่อให้ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดำเนินงานไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
อันส่งผลต่อ การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ดังนี้

๑. คณะกรรมการชุดที่ ๑ คณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนการดำเนินงานประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย

อธิการบดี	ประธานกรรมการ
รองอธิการบดี (ผศ.ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา)	รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดีทุกท่าน	กรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีทุกท่าน	กรรมการ
คณบดีทุกคณะ บัณฑิตวิทยาลัย	กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน	กรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.ขวัญใจ กิจชาลารัตน์)	กรรมการและเลขานุการ
นางสาวพยอมรัก กันตียะ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายพีรวัฒน์ เมืองชื่น	ผู้ปฏิบัติหน้าที่การประชุม
นางกัญชลิ หมูฝั้น	ผู้ปฏิบัติหน้าที่การประชุม
นางสาวจุฬารัตน์ แสงอรุณ	ผู้ปฏิบัติหน้าที่การประชุม

ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ

๑. กำหนดและทบทวนนโยบายคุณภาพการศึกษา ให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางการจัดการระบบคุณภาพของมหาวิทยาลัย แก้ปัญหาการดำเนินงาน พร้อมทั้งสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ภายในคณะกรรมการชุดที่ ๒

๒. วางแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย

๓. พิจารณามาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ให้ครอบคลุมองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมาตรฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

๔. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

๕. กำกับ ติดตาม ตรวจสอบผลการดำเนินงานและคุณภาพของการจัดการศึกษาตามมาตรฐานองค์ประกอบตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๖. สนับสนุนให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ปรับปรุงแก้ไขวิธีการและแนวทางในการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้คุณภาพ ทั้งในระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย

๗. กำหนดกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาให้เหมาะสมกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย และหน่วยงาน

๘. ถ่ายทอดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการประกันคุณภาพการศึกษาลงสู่ผู้ปฏิบัติให้เกิดความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน

๙. กำกับ ดูแล ดำเนินงานการประชุมของคณะกรรมการชุดที่ ๒ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

๒. คณะกรรมการชุดที่ ๒ คณะกรรมการเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษภายใน

มีหน้าที่ ประสานและติดตามการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษภายในระหว่างหน่วยงานและคณะ เพื่อให้ได้มาซึ่งเอกสาร ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนวิเคราะห์รายการหลักฐานและจัดทำรายงานการประเมินตนเองภายใต้ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบคุณภาพที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเข้าใจ ผลักดันให้ทุกหน่วยงานมีการนำแนวทางปฏิบัติงานไปสู่การดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วยคณะกรรมการ จำนวน ๔ ชุด ดังต่อไปนี้

๒.๑ คณะกรรมการเครือข่ายภายใน ชุดที่ ๑ รับผิดชอบ องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต จำนวน ๕ ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ๑) ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ๒) อาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ๓) อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ๔) การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี และ ๕) กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี องค์ประกอบที่ ๕ จำนวน ๑ ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ๑) ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ ประกอบด้วย

รองอธิการบดี (ผศ.ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา)	ประธานกรรมการ
รองอธิการบดี (ผศ.สุกัญญา คำนวนสฤณี)	รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดี (อาจารย์ถนัด บุญชัย)	กรรมการ
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา	กรรมการ
ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล	กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	กรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.ขวัญใจ กิจชาลรัตน์)	กรรมการและเลขานุการ
นางสาวพยอมรัก กันตียะ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายพีรวัฒน์ เมืองชื่น	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒.๒ คณะกรรมการเครือข่ายภายใน ชุดที่ ๒ รับผิดชอบ องค์กรประกอบที่ ๒ การวิจัย จำนวน ๓ ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ๑) ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ๒) เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ๓) ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย และองค์กรประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ จำนวน ๑ ตัวบ่งชี้ ได้แก่ การบริการวิชาการแก่สังคม ประกอบด้วย

รองอธิการบดี (รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธวัช)	ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	รองประธานกรรมการ
รองคณบดีรับผิดชอบงานวิจัยทุกคณะ	กรรมการ
หัวหน้าสถานวิจัยทุกคณะ	กรรมการ
นางณัฐธยาน์ บรรเทา	กรรมการ
นายวชิราวุธ สุวรรณคำ	กรรมการ
นายปรัชญา ไชยวงศ์	กรรมการ
นางพิมพ์พรรณ สุญโญ	กรรมการ
นางสาวศรัญญา ไชยวงศ์	กรรมการ
นางสาวกรรณิกา ซาซง	กรรมการ
นางสาวธาวินี ออนเป็ง	กรรมการ
นางสาวอันสุดาณี กันทะสอน	กรรมการ
ผศ.ดร.กมลณัฐ พลวัน	กรรมการและเลขานุการ
อาจารย์ว่าที่ร้อยเอกดร.ขจร ตรีโสภณาการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
อาจารย์ดร.ทัตพร คุณประดิษฐ์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวจุฬารัตน์ แสงอรุณ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒.๓ คณะกรรมการเครือข่ายภายใน ชุดที่ ๓ รับผิดชอบ องค์กรประกอบที่ ๔ การจัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน ๑ ตัวบ่งชี้ ได้แก่ การจัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบด้วย

รองอธิการบดี (ผศ.ดร.ธรรมกิตติ ธรรมโม)	ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการสถาบันภาษาศิลปะ และวัฒนธรรม	รองประธานกรรมการ
อาจารย์เกศินี ศรีรัตน์	กรรมการ
อาจารย์รักษิณา พวงลำ	กรรมการ
นายชัยยง ชัยศรี	กรรมการ
นางสาวปนัดดา โตคำนุช	กรรมการ
นายจักรภาณุ ไตรยศุทธิ์	กรรมการ
นายโสภณ พรมจิตต์	กรรมการ
นายดิเรก อินจันทร์	กรรมการ
นายอภิรักษ์ ตาเสน	กรรมการ
นางสาวศุภรักษ์ ฉัตรแก้ว	กรรมการ
นางกัลยาณี อินตะราชา	กรรมการ
นายวีรพิชญ์ หิมารัตน์	กรรมการ
นางสาวดารารัตน์ ศิริลาภา	กรรมการ
นางสาววราภรณ์ โยธาราชฎร์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางกัญชลี หมูฝั้น	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒.๔ คณะกรรมการเครือข่ายภายใน ชุดที่ ๔ รับผิดชอบ องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ จำนวน ๑ ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ๑) การบริหารของสถาบัน เพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน ประกอบด้วย

รองอธิการบดี (อาจารย์ถนัด บุญชัย)	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.ชาติรี มณีโกศล)	กรรมการ
ผู้อำนวยการกองกลาง	กรรมการ
ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน	กรรมการและเลขานุการ
นางสาววิลาวัลย์ หน่อคำศักดิ์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวศุภร์พิรา ทาอินตะ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาในที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น และบังเกิดผลดีแก่มหาวิทยาลัย

สั่ง ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗



(รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่